

**แบบฟอร์มการแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดหลักสูตร
ในประเด็นเล็กน้อยที่ไม่กระทบโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร**

1. คณะ/สำนัก/สถาบัน ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.....
2. ชื่อหลักสูตรที่ขอแก้ไข/เพิ่มเติมรายละเอียด ...หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561).... ฉบับ พ.ศ. ...2561...
3. เหตุผลในการขอแก้ไข/เพิ่มเติมรายละเอียด ...เพื่อให้เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของ สกอ....
4. สารระสำคัญที่ขอแก้ไข/เพิ่มเติมรายละเอียด
 - 4.1 ..เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาสำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 1.1. โดยที่ผู้สำเร็จการศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 2 เรื่อง ทั้งนี้วารสารอย่างน้อย 1 เรื่องจะต้องเป็นวารสารระดับนานาชาติที่มี Impact Factor และต้องตีพิมพ์ผลงานใน Proceeding ระดับนานาชาติ และนำเสนอผลงานนั้นอย่างน้อย 1 ฉบับ
5. เปรียบเทียบรายละเอียดในหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ขอแก้ไข/เพิ่มเติมใหม่

รายละเอียดในหลักสูตรเดิม	รายละเอียดในหลักสูตรที่ขอแก้ไขใหม่
<p>3.5 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้</p> <p>ก. สำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 1.1</p> <p>1. ตีพิมพ์ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการในระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกระบวนการกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ โดยที่ผู้สำเร็จการศึกษา ต้องเป็นผู้นำเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาตินี้ด้วยตนเอง อย่างน้อย 2 ฉบับ และ</p> <p>2. ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี Impact Factor และมีคุณภาพเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 ฉบับ ทั้งนี้วารสารจะต้องมี impact factor ภายในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ส่งบทความครั้งแรก</p>	<p>3.5 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้</p> <p>ก. สำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 1.1</p> <p>1. ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง ทั้งนี้วารสารอย่างน้อย 1 เรื่องจะต้องเป็นวารสารระดับนานาชาติที่มี impact factor ภายในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ส่งบทความครั้งแรก และ</p> <p>2. ตีพิมพ์ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการในระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกระบวนการกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ โดยที่ผู้สำเร็จการศึกษา ต้องเป็นผู้นำเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาตินี้ด้วยตนเอง อย่างน้อย 1 เรื่อง</p>

<p>หรือ</p> <p>1. ตีพิมพ์ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการในระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกระบวนการกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ โดยที่ผู้สำเร็จการศึกษา ต้องเป็นผู้นำเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาตินั้นด้วยตนเอง อย่างน้อย 1 ฉบับ และ</p> <p>2. ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี Impact Factor และมีคุณภาพเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 ฉบับ ทั้งนี้วารสารจะต้องมี impact factor ภายในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ส่งบทความครั้งแรก</p>	
--	--

6. ขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ (ระบุนุภาคการศึกษา ปีการศึกษา หรือรุ่นปีการศึกษาของนักศึกษา) .นักศึกษารุ่นปีการศึกษา..2561..เป็นต้นไป...

7. การขอแก้ไข/เพิ่มเติมรายละเอียดในหลักสูตร ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ/สำนัก/สถาบัน/วิทยาลัยแล้วในการประชุมครั้งที่ เมื่อวันที่



เขียน ณภัทน์ อภิรัตน์
เพื่อโปรดทราบ
ฝ่ายวิชาการ มธ
บันทึกข้อความ

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องในโครงการ
เลขที่ 425
62
วันที่ 15 มิ.ย. 2562
เวลา 10.30

ส่วนราชการ หน่วยงานจัดศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02-5644440 ต่อ 2094 (ครวชค.)
ที่ ศธ.0516.20/ 0634 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง การแก้ไขเล็กน้อยที่ไม่กระทบโครงสร้างของหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.
รับที่ 694
วันที่ 28 ก.พ. 2562

วันที่ 28 ก.พ. 2562
เวลา 10.30

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เวลา.....น.

ด้วยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์ที่จะขอแก้ไขเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพื่อให้เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของ สกอ. ซึ่งในการแก้ไข ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร คณะฯ ได้นำเรื่องเสนอที่ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ในครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดหลักสูตรในประเด็นเล็กน้อยที่ไม่กระทบ โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพิณณ์ อุโทยกิจ)

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และบัณฑิตศึกษา
ปฏิบัติกรแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรียน ท่านอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติตามที่คณะวิทยาศาสตร์ฯ เสนอ การแก้ไขเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ถือเป็น การแก้ไขหลักสูตรเพียงเล็กน้อย ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป กรณีนี้ สภามหาวิทยาลัยได้มอบอำนาจการพิจารณาให้อธิการบดี และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

อนุมัติ

รองศาสตราจารย์ ศาคีณี วิบุรชชาติ
อธิการบดี

26 ก.พ. 2562

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
22 กุมภาพันธ์ 2562